



ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
(โดยวิธีทดลองปฏิบัติ และการสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ  
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ดำเนินการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (โดยวิธีสอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยวิธีทดลองปฏิบัติ และการสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ  
ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
(โดยวิธีทดลองปฏิบัติ และการสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่อง  
คอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่

ตำแหน่ง	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์	๑๐๐๑	นาย คมเดช ชัยศร
	๑๐๐๖	นาย ภาสกร พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐๐๑	นาย ชัยภัทร จันทร์ทอง
	๒๐๐๒	นาย ภคพล เพ็ชรภักดีพงษ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๒ (โดยวิธีทดลองปฏิบัติ และการสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตรีรัตนพร ชั้น ๑๔ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (รายงานตัว ณ สำนักงาน  
เลขานุการกรม ชั้น ๑๓ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เวลา ๐๘.๓๐ น.) ผู้ใดไม่มารายงานตัว  
ภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ข. หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม  
แว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

(๒) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๓) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสาร

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการศึกษาและเอกสารการสมัครสอบ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัคร สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือเรียกร่องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และจะต้องเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

(๓) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และบัตรดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

(๔) ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ผู้ใดไปถึงสถานที่ประเมินภายหลังที่การประเมินได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

(๕) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

(๖) เมื่อดำเนินการประเมินเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

(๗) ให้ผู้เข้ารับการประเมินแสดงผลตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เป็นรูปถ่ายผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือเอกสารหรือทางใดทางหนึ่งต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน เพื่อยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับการประเมิน

(๘) ให้ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัยที่ได้รับมาตรฐานทางการแพทย์สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการประเมิน

ง. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ที่ปิดประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ชั้น ๑๓ และทางเว็บไซต์ <https://tpso.thaijobjob.com> หรือ <http://www.tpso.moc.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า